

Số: **25** /BC-HĐND

Chợ Đồn, ngày **10** tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO TỔNG HỢP THẨM TRA

Về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và kiểm điểm công tác lãnh đạo, điều hành 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm năm 2023

Thực hiện Thông báo số 35/TB-HĐND, ngày 23 tháng 5 năm 2023 của Thường trực HĐND huyện về dự kiến thời gian, nội dung kỳ họp thứ 9 (kỳ họp thường lệ) HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Qua báo cáo số 298/BC-UBND ngày 20/6/2022 của UBND huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và Báo cáo số 271/BC-UBND ngày 12/6/2023 của UBND huyện kiểm điểm công tác lãnh đạo, điều hành 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Trên cơ sở báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện, Ban Kinh tế - Xã hội tổng hợp ý kiến thẩm tra các báo cáo cụ thể như sau:

I. Về tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm năm 2023

1. Kết quả đạt được

Các Ban HĐND huyện cơ bản thống nhất với kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm như Báo cáo số 298/BC-UBND ngày 20/6/2022 của UBND huyện. Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù tình hình KT-XH của huyện còn một số khó khăn, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành kịp thời của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự nỗ lực của các ban, ngành, cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ nên tình hình phát triển KT-XH tiếp tục ổn định. Sản xuất nông, lâm nghiệp cơ bản đạt kế hoạch, không có dịch bệnh lớn xảy ra trên cây trồng, vật nuôi; các chương trình phát triển sản xuất được triển khai thực hiện; các lĩnh vực tài nguyên và môi trường, công nghiệp, thương mại, đầu tư, xây dựng... được quan tâm thực hiện; lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm và triển khai có hiệu quả, công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân và các chính sách an sinh xã hội, công tác dân tộc được chú trọng. Công tác quốc phòng và an ninh được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

2. Một số nội dung cần quan tâm

Bên cạnh những kết quả đạt được, các Ban HĐND huyện nhận thấy vẫn còn một số khó khăn, tồn tại, hạn chế cần có giải pháp khắc phục nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KT-XH trong thời gian tới, cụ thể:

- Về lĩnh vực kinh tế: Về thu ngân sách nhà nước của địa phương đã được quan tâm chỉ đạo thực hiện nhưng tiến độ còn chậm, số thu còn thấp (đạt 28,34% so với kế hoạch). Chi ngân sách còn gặp nhiều khó khăn (đạt 37,6% kế hoạch). Tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn XDCB đạt thấp (13%) so với kế hoạch. Việc thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình MTQG còn chậm so với kế hoạch. Công tác giải phóng mặt bằng một số ít công trình xây dựng cơ bản còn gặp khó khăn chưa được thực hiện dứt điểm; Công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản đã được quan tâm chỉ đạo thực hiện nhưng có lúc, có thời điểm việc tuần tra chưa được thường xuyên. Công tác quản lý đất đai vẫn còn hạn chế. Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm. Công tác đo đạc, chỉnh lý bản đồ đất lâm nghiệp theo các dự án được quan tâm thực hiện nhưng đạt tỷ lệ chưa cao; Công tác quản lý trật tự đô thị có nhiều cố gắng nhưng tình trạng vi phạm, lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường ở một số tuyến đường trên địa bàn huyện vẫn còn tái phạm, chưa được xử lý kịp thời.

- Về lĩnh vực Văn hóa - Xã hội: Chất lượng khám chữa bệnh tại một số trạm y tế trên địa bàn huyện còn chưa cao; công tác xây dựng trường đạt chuẩn, giữ trường đạt chuẩn còn nhiều khó khăn do hạn chế về kinh phí mua sắm trang thiết bị đầu tư, xây dựng, sửa chữa. Một số điểm, khu di tích lịch sử trên địa bàn xuống cấp nhưng do chưa được quy hoạch cụ thể nên hạn chế việc tu sửa. Cần đánh giá thêm về công tác quản lý văn hóa, bổ sung số liệu đăng ký các danh hiệu văn hóa; đánh giá về công tác tổ chức chợ đêm gắn với các chương trình văn hóa, văn nghệ, sự kiện của tỉnh, huyện.

- Về công tác dân tộc: Kinh tế tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số chưa thực sự đồng đều, còn gặp nhiều khó khăn; một số nơi còn lúng túng trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; chưa mạnh dạn đầu tư, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất...

- Đối với lĩnh vực quốc phòng và an ninh, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền địa phương: Tình trạng vi phạm Luật lâm nghiệp vẫn còn xảy ra và chưa được xử lý triệt để (phát hiện và xử lý 102 vụ vi phạm, trong đó chuyển khởi tố hình sự 01 vụ). Công tác xử lý đơn thư một số vụ việc còn chậm, chưa đảm bảo thời gian theo quy định.

3. Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023

Các Ban HĐND huyện cơ bản nhất trí với các nhiệm vụ và giải pháp như báo cáo của UBND huyện đã nêu. Để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023, các Ban HĐND huyện đề nghị UBND huyện tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp đã đề ra. Đồng thời, quan tâm chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ như sau:

- Thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, hiệu quả trong công tác tham mưu, tổ chức, triển khai

thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền; tiếp tục chỉ đạo triển khai có hiệu quả các phương án, dự án phát triển sản xuất; tập trung chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; có giải pháp chỉ đạo thực hiện đồng bộ các xã trong lộ trình về đích nông thôn mới năm 2023.

- Tập trung rà soát các nguồn thu trên địa bàn, có giải pháp thực hiện đạt chỉ tiêu thu ngân sách năm 2023; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn, công tác giải phóng mặt bằng đối với những công trình xây dựng cơ bản còn tồn tại và các chương trình mục tiêu Quốc gia; tiếp tục quan tâm chỉ đạo công tác quản lý trật tự đô thị, hạn chế tình trạng vi phạm, lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường; tăng cường công tác quản lý các tuyến đường giao thông do huyện quản lý.

- Tăng cường chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ rừng; giải quyết dứt điểm các vụ việc phá rừng tự nhiên trái quy định của pháp luật; quan tâm chỉ đạo công tác quản lý đất đai và công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định; thực hiện quản lý chặt chẽ đất công trên địa bàn; chỉ đạo công tác đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính đất lâm nghiệp đảm bảo tiến độ, chất lượng; thường xuyên theo dõi, kiểm tra và xử lý nghiêm đối với các tổ chức sản xuất trên địa bàn gây ô nhiễm môi trường.

- Tập trung chỉ đạo thực hiện công tác giảm nghèo; quan tâm vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn; tiếp tục phát huy các giá trị di tích, di sản văn hoá gắn với phát triển du lịch huyện trên địa bàn huyện.

- Quan tâm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế; tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của các bậc học; thường xuyên theo dõi, kiểm tra đối với các hoạt động quảng cáo, tiếp thị, bán hàng đa cấp trên địa bàn huyện.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương chuẩn bị các điều kiện chuẩn bị cho công tác diễn tập khu vực phòng thủ huyện; Chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội nhằm phòng ngừa, kiềm chế các loại tội phạm và vi phạm pháp luật.

- Tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác cải cách hành chính trên các lĩnh vực. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng đối tượng.

- Quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân đảm bảo thời gian theo quy định, hạn chế tình trạng công dân bức xúc trong thời gian dài, phát sinh khiếu kiện vượt cấp.

- Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung xem xét, giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền.

II. Về đánh giá công tác lãnh đạo, điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm năm 2023

Các Ban HĐND huyện cơ bản nhất trí với báo cáo thống nhất với kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm như báo cáo số 271/BC-UBND ngày 12/6/2023 của UBND huyện. Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh. Ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023 làm định hướng cho hoạt động năm và ban hành các chương trình, kế hoạch quan trọng để cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Trong hoạt động chỉ đạo, điều hành, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo sâu sát, điều hành quyết liệt, đồng bộ, kiên trì các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong năm 2023.

Bên cạnh những kết quả đạt được, các Ban HĐND nhất trí với một số tồn tại, hạn chế và những nhiệm vụ giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2023 trong báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện. Đề nghị UBND huyện tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp đã đề ra; tiếp tục tăng cường đôn đốc các cơ quan, đơn vị và địa phương đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của huyện.

Trên đây là Báo cáo tổng hợp thẩm tra của các Ban HĐND huyện đối với báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, điều hành 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 của UBND huyện. Kính trình HĐND huyện xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- TT HĐND huyện;
- LĐ UBND huyện;
- Đại biểu dự kỳ họp;
- LĐ VP;
- Lưu: VT, Ban KTXH.

TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

Hoàng Thị Bách